
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๑๖  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๑  สงิหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  (นายสุชาติ  ชมกลิ่น)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการตามข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
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เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  
ในวัยรุ่น  และความคืบหน้าในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  มาตรการในการรับมือสังคมสูงอายุ  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
(นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดติดตามการจับกุมและด าเนินคดี 
กับผู้กระท าความผิดคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี   
(นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๒ – ๑๑.๒๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงาน 
จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายสุชาติ  
ชมกลิ่น)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 ๑) เรื่อง  ติดตามความคืบหน้ากรณีการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับ   
ต าบลหนองอ้อและพื้นที่บึงกาจับ  ต าบลบ้านม่วง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณ)ี  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 ๒) เรื่อง  การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ าแม่กลองสายเก่าที่ต าบล  
คุ้งพยอม  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ในพื้นที่ 
ภาคใต้  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบด ี
ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐   
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๕. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบผลการด าเนินการตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่  ๕  ด้านกระบวนการยุติธรรม  ในแผนปฏิรูปประเทศ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี ้
 ๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็น

กรณีพิเศษอีก  ๓๐  วัน  จ านวน  ๒  ฉบับ  คือ 
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย  พ.ศ.  ....  ออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก  ๓๐  วันนับแต่วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
อ้อยและน้ าตาลทราย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก  ๓๐  วันนับแต่
วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 ๒) การพิจารณารายงาน  จ านวน  ๔  เรื่อง 
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  และครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๔  และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 
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(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

(๒.๑) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ  ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

(๒.๒) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  และรายงานของผู้สอบบัญชี  และรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินกองทุนประกันสังคม  ส านักงานประกันสังคม  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑   
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๒. เรื่องขอความร่วมมือในการมาตอบกระทู้ถาม 
ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงาน
การประชุม  และระเบียบวาระที ่ ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่ ๓  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง)  จ านวน  ๔  ครั้ง  ดังนี ้

ครั้งที่  ๑๘  วันพุธที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๙  วันพฤหัสบดีที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๒๐  วันพุธที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๒๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๔  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ  
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๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวละออง  ติยะไพรัช  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ 
แอฟริกาในสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคปรับตัวสูงขึ้น  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา  ออกไปอีก  ๙๐  วัน   
นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๖  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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